
 
 

 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗  

 เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
............................................................................................................................. ......................... 

 

รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์  ประสานพันธ์) 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง) 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศึกษา กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศรา  บุญเกิด) 
๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ 

(นายศุภชัย เจริญสิน) 
๕. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และสื่อสารองค์กร  กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ) 
๖. ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  ไชยวังศรี) 
๗. ประธานหลักสูตรชีวเคมี     กรรมการ 

(ดร.จักรพงษ์ คนธรรม์) 
๘. ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร  กรรมการ 

(นายปัณณฑัต สุทธิรักษ์) 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ  กรรมการ 
๑๐. ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข     กรรมการ 
๑๑. รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขานุการ 

(นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์) 
๑๒. นายนฤพงศ์  สันทราย     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

 ไม่มี 
 
 
 
 
 



 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑.  ผู้ช่วยคณบดีบริหารงานด้านกายวิภาคศาสตร์  กรรมการ 
(ดร.จารุพล มหิโพด)  

๒.  ผู้ช่วยคณบดีบริหารงานด้านสรีรวิทยา   กรรมการ 
(ดร.ณฐกร คำแก้ว) (แทน)   
 

เริ่มประชุม   เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ ดังนี้ 

๑. แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
คือ นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์, ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป คือ นางสาวรักษิณา ไผ่จิต 
และผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน คือ นางสาวภัสฑิรา ธิวงษา 

๒. แจ้งขอบคุณประธานหลักสูตร และผู้ช่วยคณบดีที่ประสานงานเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) และการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ประธานมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ถึงเดือน กุมภาพันธ์)  
 

สรุปเรื่อง 
 

   สรุปรายงานการใช้จ ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๗ เดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายได้ จำนวน 
๕,๖๕๖,๖๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื ่นหกพันหกร้อยบาท) ได้รับงบประมาณเพิ ่มเติมค่าวัสดุ
การศึกษา (ค่าร่างอาจารย์ใหญ่) จำนวน ๕๒๖ ,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวม
งบประมาณทั้งสิ ้น จำนวน ๖,๑๘๒,๖๐๐ บาท งบประมาณที ่ใช้จริงในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเงิน 
๑,๔๖๒,๖๔๙.๘๑ บาท คิดเป็น ๒๔ เปอร์เซ็นต์ งบประมาณผูกพัน (ใบสั่งซื้อ) จำนวน ๕๓๒,๔๓๕.๗๘ 
บาท คิดเป็น ๘ เปอร์เซ็นต์ งบประมาณคงเหลือ ๔,๑๘๗,๕๑๔.๔๑ (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปด
ร้อยหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) คิดเป็น ๖๘ เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

   ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒  เรื่อง แจ้งผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณหลักสูตร/สาขา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗) 
 

สรุปเรื่อง 
 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  

ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗) ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. หลักสูตรจุลชีววิทยา  

- งบประมาณตั้งต้น 2,412,328.80 บาท 
- งบประมาณใช้ไป 1,054,031.59 บาท 
- งบประมาณคงเหลือ 1,358,297.21 บาท 

๒. หลักสูตรชีวเคมี 
- งบประมาณตั้งต้น 1,317,768.61  บาท 
- งบประมาณใช้ไป 1,389,370.00  บาท 
- งบประมาณคงเหลือ  -71,601.39 บาท  

(ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร) 
๓. หลักสูตรโภชนาการ 

- งบประมาณตั้งต้น 1,113,720.64 บาท 
- งบประมาณใช้ไป 1,148,500.00 บาท 
- งบประมาณคงเหลือ -34,779.36 บาท 

(ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร) 
๔. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

- งบประมาณตั้งต้น 696,293.54 บาท 
- งบประมาณใช้ไป 330,829.00 บาท 
- งบประมาณคงเหลือ  365,464.54 บาท  

๕. สาขาวิชาสรีรวิทยา 
- งบประมาณตั้งต้น 659,693.57 บาท 
- งบประมาณใช้ไป 272,997.00 บาท 
- งบประมาณคงเหลือ  386,696.57 บาท  
 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 
 

   ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๓ เรื่อง เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

สรุปเรื่อง 
    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วยแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และหน่วยงานงบส่วนงานบริหาร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แผนจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์  จำนวน ๙ โครงการ วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 537,243.50 บาท 

๒. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานงบส่วนงานบริหาร  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 โครงการ วงเงินงบประมาณในการจัดซ้อจัดจ้าง 460,000 
บาท 

๓. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานงบส่วนงานบริหาร  
ครุภัณฑ์การศึกษา 1 โครงการ วงเงินงบประมาณในการจัดซ้อจัดจ้าง 3,690,000 บาท 

๔. แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานงบส่วนงานบริหาร  
ค่าซ่อมแซม/ค่าบำรุงรักษา 1 โครงการ วงเงินงบประมาณในการจัดซ้อจัดจ้าง 500,000
บาท 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
   ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง แจ้งมติในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง 
เงินสนับสนุนเพิ่มเติมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

สรุปเรื่อง 
    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินขออนุมัติมหาวิทยาลัยพะเยาในการจัดทำ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 
2567 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ พ.ศ. 2567 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติมอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง เงินสนั บสนุนเพิ่มเติมการ
เผยแพร่บทความวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2567 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัล
การเผยแพร่ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2567 ให้เป็นประกาศเดียว 
ก่อนประสานกองคลัง นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิต ่อไป ทั ้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการแก้ไขประกาศดังกล่าวตามมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕ เรื ่อง การกรอกข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี ่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ เชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์ 
 

สรุปเรื่อง 
    ด้วยงานมาตรฐานงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย  ขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยกรอก
ข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อก่อโรค และพิษจากสัตว์มายัง คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ดังนั้นจึงขอให้ทางหลักสูตร/สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานกรอกข้อมูล
โครงการวิจัยที่เกี ่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื ้อก่อโรคและพิษจากสัตว์  ตามช่องทางที่ได้มีการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ทางอีเมล ภายใน 28 มีนาคม 67 นี้ 
     

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที ่ ๑.๒.๖ เรื ่อง ผลการเลือกตั ้งประธานสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 

สรุปเรื่อง 
    ตามที่สมโมสรนิสิตได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีนิสิตมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง จำนวน 648 คน จากจำนวนนิสิตทั้งสิ้น 1,060 
คน คิดเป็น 61.13% โดยผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
คือ นายจตุภูมิ ลัมวุฒิ ได้คะแนน 264 คะแนน ได้เป็นประธานสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประเมิน และช่วยเหลือเบื้องต้นด้านจิตใจสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2" 
 

สรุปเรื่อง 
    กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื ่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประเมิน และช่วยเหลือเบื้องต้นด้านจิตใจสำหรับนักศึกษา  
รุ่นที่ 2" ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องกิจกรรม หน่วยส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในรูปแบบ Online และ Hybrid  
     

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๘ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการ BMI คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

สรุปเรื่อง 
    ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการ
เสร ิมสร ้างส ุขภาวะภายในองค ์กร (Good Health Well – Being : BMI Challenge) คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสว่นงาน 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี และเพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน  
มีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - เดือนกรกฎาคม 2567 ทางหน่วยงานจะมีการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมออกกำลังกาย และกิจกรรมการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่ออาหาร
สุขภาพ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป 
     

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๙ เรื่อง รายงานจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบ TCAS ๑ 

สรุปเรื่อง 
    ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการออกแนะแนวสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงานให้แก่สถานศึกษาต่างๆ  จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบ TCAS ๑ ที่ยืนยันจริง หลักสูตรจุล
ชีววิทยา จำนวน 137 ราย, หลักสูตรชีวเคมี 37 ราย และหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร จำนวน 67 
ราย  
     

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยาและหลักสูตร
โภชนาการฯ เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา จำนวน ๑๐ ราย 

สรุปเรื่อง 
    ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ยื ่นข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ .2567 ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผลการ
พิจารณา ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจำนวน 350,000 บาท เพ่ือให้นิสิตลงพ้ืนที่ โดยใช้ชุมชนเป็นพ้ืนฐาน
ในการค้นหาปัญหา แก้ไขปัญหา ภายในชุมชน โดยจะมีการลงพื้นที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในการลงพื้นที่นิสิต
สามารถนำมาเทียบรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ สูงสุดไม่เกิน 6 หน่วยกิจ ซึ่งอาจเป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั ่วไป  
โดยปัจจุบันหัวหน้าโครงการได้ประสานนิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการแล้ว ซึ่งเป็นนิสิตจากหลักสูตรจุลชีววิทยา 
จำนวน 6 คน และหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร จำนวน ๔ คน 
     

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑๑ เรื่อง แจ้งวัน เวลา เข้าดำเนินการตรวจนับวัสดุคงคลังประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  จากกองอาคารสถานที่ งานพัสดุกลาง 

สรุปเรื่อง 
    ตามท่ี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำกำหนดแผนการเข้าดำเนินงาน
ตรวจนับวัสดุคงคลังของส่วนงานและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ กำหนดแผนการเข้า
ดำเนินงานตรวจนับวัสดุคงคลังของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมีการเข้าตรวจนับวัสดุคงคลังในวันที่ 9-11 
เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทั้งนี้เบื้องต้นรักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการได้ประสานผู้ดูแลคลัง
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจนับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
     

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือทราบ 
 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ 

สรุปเรื่อง 
    ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์  
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพ่ือโปรดพิจารณามีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  เรื่อง ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่อง การพิจารณา การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับห้อง                              
Co-learning space 

สรุปเรื่อง 
  สืบเนื่องจากที่คณะจะมีการปรับปรุงห้อง เพ่ือใช้สำหรับเป็นห้อง Learning Space  

- ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ (CE๐๑๒๐๓) 
- ห้องชั้น ๓ CE๐๑๓๐๔ 
- ห้องชั้น ๔ CE๐๑๔๐๔ 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดฝุ่น จึงเป็นที่มา

ในการขอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ในการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับห้อง Co-
learning space 

 



 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื ่อโปรด

พิจารณาเห็นชอบ การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับห้อง Co-learning space 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๓ 
เครื่อง สำหรับห้อง Co-learning space 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่อง การพิจารณา ร่างประกาศคณะฯ เรื่อง การใช้ครุภัณฑ์การศึกษา วัสดุ

ว ิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัต ิการ ภายในพื ้นที ่ห ้องปฏิบัติการวิจ ัยกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

สรุปเรื่อง 
เพื่อให้การใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยกลางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ขอพิจารณาเห็นชอบการจัดทำร่างประกาศคณะฯ เรื ่อง การใช้ครุภัณฑ์การศึกษา วัสดุวิทยาศาสตร์  และ
ห้องปฏิบัติการ ภายในพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 
๒๕๖๗  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื ่อโปรด

พิจารณาเห็นชอบ การจัดทำประกาศดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการจัดทำร่างประกาศ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๓ เรื่อง พิจารณา งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

ศิษย์เก่าให้แก้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9,900 บาท ทั ้งนี ้ทางหน่วยงานมีแนวทางในการใช้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื ่อโปรด

พิจารณาเห็นชอบการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาสำหรับสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากชมรม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ เรื่อง ๓.๑.๔  พิจารณา ปรับแผนการใช้เงินในโครงการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์มืออาชีพ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ 

งบประมาณ 20,000 บาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้หน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning, กิจกรรมการ
อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการสนับสนุนการขอรับการประเมิน Thailand PSF 
ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแผนการใช้เงินในโครงการ จากเดิมจำนวน 20,000 บาท เป็น 40,000 บาท 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื ่อโปรด

พิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการใช้เงินในโครงการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ปรับแผนการใช้เงินในโครงการสนับสนุน

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ จากเดิมจำนวน 20,000 บาท เป็น 40,000 บาท 
 
ระเบียบวาระที่ เรื่อง ๓.๑.๕ เรื่อง พิจารณา งบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลผลงานนิสิตสหกิจศึกษา

ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2567 
 

สรุปเรื่อง 
เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลผลงานนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประจำปี 2567 มีการใช้งบประมาณของหลักสูตรต่างๆ ในการสนับสนุนรางวัลผลงานนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ทาง
หน่วยงานจึงมีการพิจารณาใช้งบประมาณของหน่วยงานในการสนับสนุนรางวัลผลงานนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น 
รางวัลละ 3,000 บาท 3 รางวัล 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื ่อโปรด

พิจารณาเห็นชอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานในการสนับสนุนรางวัลผลงานนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบใช้งบประมาณของหน่วยงานในการ

สนับสนุนรางวัลผลงานนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๖ เรื ่อง พิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

สรุปเรื่อง 
ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีความประสงค์ขอประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน ๒ ท่าน เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  



 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื ่อโปรด

พิจารณาเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง สืบเนื่อง 
 

๔.๑  เรื ่อง ติดตามการประกาศรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาฯ และผู ้ช่วยสอนหลักสูตร
โภชนาการและการกำหนดอาหาร 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะได้มีการเปิดรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาคณะได้ขยายระยะเวลาประกาศ 
และผู้ช่วยสอนหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ผลปรากฎว่า ยังไม่มีผู้สมัครและระยะเวลา
การรับสมัครได้สิ ้นสุดแล้ว เจ้าหน้าที่บุคลากรจะได้ดำเนินขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัคร
ดังกล่าวต่อไป 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบถึงการ
เปิดรับสมัครอาจารย์หลักสูตรจุลชีววิทยาฯ และผู้ช่วยสอนหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
๔.๒ เรื ่อง รายการความก้าวหน้าในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะวิทยาสศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บัดนี้ทางหน่วยงานได้
ดำเนินการบันทึกข้อมูล OIT จำนวน 35 ประเด็น ,ประเมิน IIT จำนวน 87 ราย และ ประเมิน EIT  
จำนวน 113 ราย ครบถ้วนตามเกณฑ์ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย แล้ว  
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



 
 

๔.๓ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan; 
IDP) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะวิทยาสศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานดำเนินการ
กรอกข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan; IDP) ในระบบ HR SMART 
บัดนี้ความคืบหน้าในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลบุคลากรภายในหน่วยงานได้ดำเนินการครบถ้วน
แล้ว โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 99 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 72 คน ลสายสนับสนุน 27 คน 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ วาระอ่ืนๆ 
 
 

๕.๑ เรื่อง แนวทางในการยื่นใบลาของบุคลากร 
 

สรุปเรื่อง 
 เนื่องจากบุคลากรภายในหน่วยงานหลายท่าน ได้ยื่นความประสงค์ขออนุญาตลาไม่เป็นไปตาม
แนวทางการลาของมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะต้องทำการยื่นใบลาก่อนอย่างน้อย ๓ วันทำการ ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการขออนุญษตลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะฯ จะดำเนินการ
จัดทำขั้นตอน แนวทาง และแนวปฏิบัติในการขออนุญาตลา เวียนแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ทราบ และถือปฏิบัติอีกครั้ง 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบถึงแนวทาง
ในการยื่นใบลาของบุคลากร 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

๕.๒ เรื่อง การปรับยอดจำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในรอบ TCAS ๓ 
สรุปเรื่อง 
 เนื่องจากจำนวนยอดการยืนยันนิสิต TCAS ๒ จำนวนยอดการยืนยันเข้าศึกษาในหลักสูตร
ชีวเคมี และโภชนาการ ไม่เป็นไปตามเป้ารับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจำนวนนิสิตในทั้ง ๒ หลักสูตร 
ดังนั้นจึงขอปรับยอดจำนวนเป้ารับนิสิตในรอบ TCAS ๓ หลักสูตรชีวเคมีจากเดิมจำนวนเป้ารับ ๑๕ 
คน เป็น ๒๕ คน และหลักสูตรโภชนาการจากเดิม ๑๐ คน เป็น ๑๕ คน 
 

ฝ่ายเลขานุการ จึงแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบถึงการปรับ
ยอดเป้ารับนิสิตดังกล่าว 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 



 
 

      ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
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